

ปรับเงินเดือนข้าราชการ (1)

นำเสนอเมื่อ : 5 ม.ค. 2558

รายการปรับเงินเดือนข้าราชการตามมติ ครม.เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 นั้น
เรียกขานกันตามภาษาราชการว่าเป็นการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ 4 ข้อ คือ

1. เห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายเพื่อปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร
ทหารกองประจำการ และ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

2. เห็นชอบในหลักการการปรับเงินเดือนข้าราชการ 3.
เห็นชอบในหลักการการได้รับเงินเดือนกรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง
4. อนุมัติให้ใช้งบประมาณเพื่อการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ประการ คือ

ประการแรก การปรับบัญชีเงินเดือนและการแก้ไขกฎหมาย
โดยขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับหรือทุกอันดับของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น 3
ขั้น สำหรับบัญชีเงินเดือนแบบขั้น หรือประมาณร้อยละ 10 สำหรับบัญชีเงินเดือนแบบชวง
รวมทั้งปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่ง

โดยในส่วนของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนโดยแก้ไขชื่อระดับในบัญชีเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนใน
ระดับสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ดำรงได้ รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อให้ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนและ/หรือเงินประจำตำแหน่งได้

ส่วน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ปรับปรุงจำนวนขั้นเงินเดือนของบางระดับ (ป.3 และ น.1-น.3) ให้สอดคล้องกับระดับชั้นยศ

ข้าราชการตำรวจ ปรับปรุงจำนวนขั้นเงินเดือนของบางระดับ (ป 3. และ ส.1-ส.3)

ให้สอดคล้องกับระดับชั้นยศ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยมากกว่าร้อยละ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้งนี้ โดยการแก้ไขบัญชีเงินเดือนแบบทายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

สำหรับสาระสำคัญอีก 2 ประการเห็นจะต้องว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้ก่อนถึงเรื่องการปรับขึ้นบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วอีกกว่า 5 แสนราย.

“ซี.12”

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 5 ม.ค. 2558

เรื่องที่เกี่ยวข้อง



ปรับเงินเดือนข้าราชการ (2) **NEW!**